

ธกส.ออกบอนด์ต้นไม้

เตรียมระดมเงินทุนส่งเสริมการปลูกป่า เสนอขายนักลงทุนปีหน้า

โพสต์ทูเดย์ - ธ.ก.ส.ขายบอนด์ก๊าซคาร์บอนให้นักลงทุนไตรมาส 2 ปีหน้า เผยเกษตรกรยังเมินำต้นไม้มาเป็นหลักประกันขอสินเชื่อ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงแนวทางการจัดทำพันธบัตรต้นไม้ เพื่อใช้เป็นช่องทางการระดมทุนส่งเสริมการปลูกป่า และสนับสนุนการออกสินเชื่อระยะยาวของธนาคาร โดยรูปแบบจะให้เป็นพันธบัตรระยะยาวให้สอดคล้องกับการปลูกต้นไม้ และมีผลตอบแทนเป็นมูลค่าของต้นไม้ที่ปลูกได้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ เช่น การนำไปใช้ลดหย่อนภาษี ตลอดจนคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างออกแบบคาดว่าจะได้ผลสรุปและออกมาจำหน่ายได้ในไตรมาส 2 ปีหน้า โดยจำหน่ายได้ทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงนิติบุคคลอื่น

สำหรับความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อของธนาคารต้นไม้ โดยใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันในการค้าประกัน ผ่านสินเชื่อกรีน เครดิต 5,000 ล้านบาท ปัจจุบันยังปล่อยสินเชื่อได้น้อย แต่คาดว่าจะมากขึ้น เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังมีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ป่าไม้ มาตรา 78 โดยอยู่ในวาระ 2 ของการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(สนช.) ถ้าแก้ไขเสร็จจะช่วยเกษตรกรสามารถนำต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เอกสารสิทธิที่รัฐบาลแจก มาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้ด้วย จากปัจจุบันจะนำมาได้เฉพาะต้นไม้ในพื้นที่โดนด

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.มีแผนงานในการยกระดับโครงการธนาคารต้นไม้ ธ.ก.ส.สู่ชุมชนไม่มีค่า ซึ่งจะมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมูลค่าต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจและผู้ประเมินการกักเก็บคาร์บอนรวม 4,000 คน รวมถึงมีแผนการสนับสนุนในการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกให้กับ 6,804 ชุมชน รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนำวัสดุที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ลำต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมาย 400 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า 6,827 ชุมชน

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธ.ก.ส.ยังได้ลงนามความร่วมมือโครงการชุมชนไม่มีค่ากับสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งตั้งเป้าภายใน 1 ปีจะเกิดชุมชนไม่มีค่า 2,000 ชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์ 1 แสนครัวเรือน มีจำนวนต้นไม้ในประเทศเพิ่มขึ้น 40 ล้านต้น ■